
 

 

ท่ีมา  สยามรัฐ  27  มิ.ย.  59  น.  11  

 

 



 

ท่ีมา  ฐานเศรษฐกิจ  26 - 29  มิ.ย.  59  น.  1, 15 (1)  

 

 



 

 

 

ท่ีมา  ฐานเศรษฐกิจ  26 - 29  มิ.ย.  59  น.  1, 15 (2)  



 

 

 

 

ท่ีมา  เดลินิวส์  27  มิ.ย.  59  น.  22 

  



หลักสูตรผลิตหมอนยางพารา บูม การยางฯ เตือนผู้บริโภค หมอนคุณภาพดีต้องผลิตจากยางพารา 100% 

- ThaiPR.net        24 มิ.ย. 2559 

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

 การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรม "การผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้้ายาง" เพ่ิมมูลค่าน้้ายาง

ให้เป็นรายได้ สร้างความม่ันคงให้เกษตรกร และแนวโน้มผู้บริโภคในประเทศมีการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

หลักสูตรนี้ จึงได้รับความนิยมจากสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การยางฯ พร้อมเปิดโอกาสขยายการ

ให้ความรู้ โดยผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "การผลิตผลิตภัณฑ์

หมอนยางพาราจากน้้ายาง" รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมพิศ ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง 

ฝุายวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ณพรัตน์ วิชิตชล

ชัย ผู้อ้านวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมและแนะน้าหลักสูตร และมีวิทยากรพิเศษ 

อาจารย์วราภรณ์ ขจรไชยกุล ที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ส้านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เป็นผู้บรรยาย 

และให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

 ดร.ณพรัตน์ ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรหัน

มาแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพ่ิม

ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่ส้าคัญ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ยาง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะ "ผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา" ก้าลังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีผู้สนใจอยาก

เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อไปประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยาง มีการจัดโครงการอบรมการแปรรูปน้้ายางเพื่อผลิตหมอนยางพารา

(หลักสูตร 2 วัน รุ่นละ 15 คน) ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการกิจการยาง และผู้ที่สนใจ

ทั่วไป โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และยังมีรุ่น 4 และ 5 ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 และ 6 – 7 กรกฎาคม 

2559 ตามล้าดับ ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเกินกว่าจ้านวนที่ตั้งไว้ ท้าให้ขณะนี้ มีผู้มาสมัครเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อไว้ได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 

โทร.02-940-7391 หรือ อีเมล์ raot307@gmail.com หากมีการขยายหลักสูตร จะประชาสัมพันธใ์ห้

ทราบอีกครั้ง 

แต่อย่างไรก็ตาม "ขณะนี้ ปัญหาที่พบจากการส้ารวจตลาดหมอนยางพารา คือ ในท้องตลาดจะมีหมอนที่ผสม

จากยางสังเคราะห์ ที่มีสีขาวสวยน่าใช้กว่า แต่หลังจากใช้งานไปได้สักระยะจะเกิดการหลุดล่อน ไม่เอ้ือส้าหรับ

การใช้งานต่อไป จึงฝากถึงผู้บริโภคว่าให้พิจารณาก่อนซื้อ เพราะหากเป็นหมอนที่ผลิตจากยางพารา 100% 

ตามโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมีคุณภาพ พร้อมคุณสมบัติที่ดี และอายุการใช้งานนานกว่าหลายเท่า (นับ 10 

ปี) " ดร.ณพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย 

mailto:raot307@gmail.com


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดัน การยางแห่งประเทศไทย เจรจาการค้าการลงทุน เพิ่มการส่งออกยางเป็น

เท่าตัวสู่ประเทศอินเดีย กระตุ้นอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ 

- ThaiPR.net  24 มิ.ย. 2559  กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วางแผนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา เป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ซึ่งวันที่ 6 – 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เข้าร่วมประชุมเจรจา

การค้าการลงทุน ณ ประเทศอินเดีย โดยมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดีย(All India Rubber 

Industries Association:AIRIA) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตยางล้อประเทศอินเดีย(Automotive Tyre 

Manufacturers Association:ATMA) ผู้แทนบริษัทผลิตล้อรถยนต์ และผู้แทนบริษัทผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ รวม

ทั้งสิ้น 21 คน และในวันที่ 16 – 18 มิถุนายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไป

ประเทศอินเดียพร้อมกับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.ธีธัช 

สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ภายใต้กรอบการค้า

แบบทวิภาคี เพ่ือเพ่ิมการส่งออกสินค้าเกษตร ในส่วนของยางพาราจะขอปรับลดอัตราภาษีน้าเข้าในรูปแบบ

วัตถุดิบจากเดิม 25% เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอินเดียหันกลับมาซื้อยางพาราจากไทยมากขึ้น  

ด้าน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ความต้องการใช้ยาง

ภายในประเทศอินเดียต่อปีมีมากถึง 1,000,000 ตัน ซึ่งกว่า 90% จะถูกน้าไปใช้แปรรูปเป็นยางล้อในรูปแบบ

ต่างๆ แต่ประเทศอินเดียผลิตยางได้น้อยกว่าความต้องการใช้งาน ประมาณปีละ 416,000 ตัน ส่วนที่เหลือจึง

ต้องน้าเข้ายาง จากประเทศอินโดนีเซีย 46% จากประเทศไทย 26% และจากประเทศเวียดนาม 20% โดย

เป็นการน้าเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 

ในปี 2015 ปริมาณการส่องออกยางจากประเทศไทยไปประเทศอินเดีย รวมทั้งสิ้น 98,859 ตัน แบ่งเป็น ยาง

แผ่นรมควันชั้น 3 จ้านวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จ้านวน 63,739 ตัน ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามถึง 10% เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคา และภาษีน้าเข้าวัตถุดิบ

ยางพาราในประเทศอินเดียที่สูงถึง 25% ทั้งนี้ ในปี 2016 – 2017 กยท. ตั้งเปูาเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกยางไป

ประเทศอินเดียให้เพิ่มข้ึน 100,000 ตัน โดย 70% เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% เป็นยางแท่ง STR 20 

ทั้งนี้ ยังมีข้อเสนอ 3 แนวทาง เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาง ได้แก่ 1.ให้ประเทศอินเดียซื้อยางโดยตรงผ่าน กยท. แก่

ผู้ประกอบการในอินเดียที่อยู่ในรูปแบบสมาคมธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้า เพราะ  กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจ

ของไทย ไม่มุ่งหวังก้าไรสูงสุดเหมือนเอกชน 2.เชิญชวนผู้ประกอบการในประเทศอินเดียมาลงทุนสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ตามโครงการ Rubber City 3. กยท. เป็นผู้จัดหายางเพ่ือเป็นวัตถุดิบเข้าสู่

โรงงานในประเทศอินเดีย เพ่ือท้าการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ร่วม (Co – Branding) ส่วน

หนึ่งใช้ขายทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งส่งกลับมาใช้ในกิจการของรัฐในประเทศไทยด้วย  



 

 
ท่ีมา  ฐานเศรษฐกิจ  26 - 29  มิ.ย.  59  น.  12  

  



 

 

 

ท่ีมา คมชัดลึก  26  มิ.ย.  59  น.  6 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ีมา  ประชาชาติ ธุรกิจ  27 - 29   มิ.ย.  59  น.  24 (1)  

 

 



 

 

 

ท่ีมา  ประชาชาติ ธุรกิจ  27 - 29   มิ.ย.  59  น.  24 (2)  

 

 

 

 

 

 

 



 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ คาดมีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจ านวนมาก 

24 มิ.ย. 2559  

 นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์

ธานี โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ก้าหนดจัดงานเกษตรแฟร์และของ

ดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจ้าปี 2559 ระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ 

สุราษฎร์ธานี หรือโคอ๊อฟ ต้าบลหนองไทร อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผลด้านการเกษตร สินค้า OTOP และของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง  

 ท้ังนี้ ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ้านวน 9 บู๊ท นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ การ

สัมมนาวิชาการ การจ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า OTOP การประกวดด้าน

ประมง การประกวดไม้ผลและผลผลิตด้านพืช จ้านวน 10 ชนิด การประกวดนกกรงหัวจุก แข่งขัน

ปอกมะพร้าว แข่งขันกรีดยาง แข่งขันการกินกุ้งอบเกลือ การแข่งขันลิงเก็บมะพร้าว การประกวด

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา ประกวดเมนูอาหารจากเนื้อโคศรีวิชัย รวมท้ังการประกวดผลผลิตเกษตร

คุณภาพ อาทิ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา และผลไม้ เป็นต้น และท่ีส้าคัญจะมีผลไม้คุณภาพให้กิน ฟรี 

ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. ของทุกวัน ซึ่งคาดว่างานดังกล่าวจะมี

เกษตรกร นักท่องเท่ียว และประชาชนผู้สนใจ หลั่งไหลเข้าร่วมงานจ้านวนมาก 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ 

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ 

แหล่งที่มา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 



ภาคเอกชน ให้ความสนใจจองพื้นที่ฟื้นฟูป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ 13 จังหวัดแล้วเกือบ 30,000 ไร่ ขณะที่มีพื้นที่ถูกบุกรุกป่าต้นน้ าสูงทุกลุ่มน้ าภาคเหนือ โดยเฉพาะ

ลุ่มน้ าน่านกว่า 610,000 ไร่ ปลูกข้าวโพด 

24 มิ.ย. 2559  

 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กล่าวถึงโครงการฟื้นฟูปุา

ต้นน้้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(เขาหัวโล้น) ในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 13 จังหวัด รวม 95 เขตปุา พ้ืนที่ถูกบุกรุกรวม 

8.6 ล้านไร่ ว่า การเปิดให้ภาครัฐและเอกชน จองพ้ืนที่เขาหัวโล้น 13 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อช่วยกันปลูกปุา

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีภาคเอกชนและภาครัฐ จองพ้ืนที่เขาหัวโล้นแล้วกว่า 27 ,000 ไร่ เนื่องจากภาคเหนือ เป็นปุา

ต้นน้้าส้าคัญของประเทศมีแม่น้้าหลายสายหลักเป็นต้นก้าเนิดปุาต้นน้้า แบ่งเป็น ลุ่มน้้าโขงภาคเหนือ มีพื้นท่ี

ประมาณ 6.3 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 7 ปุา มีพื้นที่กว่า 2.5 ล้านไร่ ถูกบุกรุก 41 ,386 ไร่ // ลุ่มน้้า

กก มีพื้นท่ีประมาณ 4.4 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 8 ปุา มีพื้นที่กว่า 1.6 ล้านไร่ ถูกบุกรุก 259 ,536 

ไร่ // ลุ่มน้้าน่าน มีพื้นท่ีประมาณ 20.8 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 27 ปุา มีพื้นที่กว่า 6.8 ล้านไร่ ถูก

บุกรุก 614,896 ไร่ // ลุ่มน้้ายม มีพ้ืนที่ประมาณ 16 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 17 ปุา มีพื้นที่กว่า 13 

ล้านไร่ ถูกบุกรุก 189 ,945 ไร่ // ลุ่มน้้าวัง มีพ้ืนที่ประมาณ 6.7 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 10 ปุา มี

พ้ืนที่กว่า 2 ล้านไร่ ถูกบุกรุก 78 ,193 ไร่ และลุ่มน้้าปิง มีพ้ืนที่ประมาณ 21.7 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปุา

อนุรักษ์ 31 ปุา มีพื้นที่กว่า 8.4 ล้านไร่ ถูกบุกรุก 540,146 ไร่ ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกท้าการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

เช่น ข้าวโพด ร้อยละ 60 , ยางพาราร้อยละ 30 และพืชอ่ืนๆ (อ้อย มันส้าปะหลัง กะหล่้าปลี) ร้อยละ 10 ท้า

ให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง น้้าปุาไหลหลาก ปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และปัญหาคุณภาพน้้า 

 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช กล่าวย้้าว่า โครงการฟื้นฟูปุาต้นน้้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่

สูงชัน (เขาหัวโล้น) ถือเป็นการฟ้ืนฟูปุาต้นน้้าให้สามารถกลับมาดูดซับน้้าฝน และเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแต่

ละลุ่มน้้า เพิ่มความสามารถการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ชาวไทยบนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 800 ,000 คน ประชาชนทุกภาคส่วน มีจิตส้านึก

ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่

สามารถประเมินมูลค่าได ้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท. 

ผู้เรียบเรียง : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท. 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 



 สหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดเสวนาเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาด

สินค้าสหกรณ์ 

24 มิ.ย. 2559  

 วันที่ 24 มิ.ย.2559 ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาโครงการเพิ่มศักยภาพการ

เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรใน จ.สงขลา เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการ

ผลิต การตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าหลักของจังหวัด ทั้ง

ยางพารา  ข้าว ไม้ผล และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

พร้อมด้วยนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา เเละผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนากว่า 100 คน 

 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า เวทีเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นการก้าหนด

แนวทางความร่วมมือในด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะในส่วนของยางพารา ระหว่างภาคสหกรณ์ 

ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยมีเปูาหมายหลัก คือ การยกระดับราคา

ยางพาราด้วยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ภายในประเทศ และส่งออกตลาด

นอก ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตท่ีเน้นส่งออกยางพาราในรูปของวัตถุดิบ แต่เพียงอย่างเดียว 

 นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลากับชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรสงขลา จ้ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งยกระดับ

ความสามารถ พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการด้าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จ้ากัด ให้มี

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของทาง

สหกรณ์ให้มีความรู้ และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตนเอง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเดียวกับภาคเอกชนด้วย 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม 

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ 

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา 

 

 



ศอ.บต. หนุนบัณฑิตเกษตรกรรองาน สนใจท าเกษตรศึกษา เพื่อท าเกษตรรูปแบบใหม่ 

 25 มิ.ย. 2559  

 เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมโครงการบัณฑิตเกษตรกรรองาน สนใจท้าเกษตรศึกษา 

รุ่นที่ 2 

 วันนี้ (25 มิ.ย. 59) ที่ห้องโถง ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภาณุ 

อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมโครงการบัณฑิตเกษตรกรรองาน สนใจท้าเกษตรศึกษา 

รุ่นที่ 2 ซึ่งเปิดให้บัณฑิตสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 18-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลาทั้งสิ้น 160 คน จังหวัดปัตตานี 155 คน 

จังหวัดนราธิวาส 180 คน จังหวัดสงขลา 35 คน จังหวัดสตูล 11 คน จังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราช 

จังหวัดละ 1 คน  

 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส้าคัญกับงานเกษตร โดยเฉพาะ

เกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสม ศอ.บต. จึงคัดเลือกบัณฑิตรองานที่มีพ้ืนที่จะท้าการเกษตรอยู่แล้ว เข้าร่วม

โครงการเพื่อท้าเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นการวัดความรู้ ความสามารถ เป็นใบรับรองความขยันของบัณฑิตเพ่ือ

ยื่นก่อนเข้ารับราชการหรือท้าอาชีพอ่ืน ทั้งนี้เกษตรรูปแบบใหม่ที่ ศอ.บต. สนับสนุนให้เพาะปลูกนั้นไม่ใช่การ

ปลูกพืชเชิงเดียว เช่น ปลูกข้าว ยางพารา เหมือนเกษตรกรในอดีต แต่สนับสนุนท้าอย่างไรให้มีการปลูกพืช

แซม การเลือกพืชมาปลูกร่วมกันได้ เช่น ปลูกกล้วยในพื้นที่ยางพารา  ทั้งนี้การท้าการเกษตรในปัจจุบันต้อง

ค้านึงและวิเคราะห์ 3 ประการ คือ 1.การเลือกปุ๋ย ควรเลือกการใช้ปุ๋ยเคมีแบบ "สั่งตัด" คือ การจัดการธาตุ

อาหารพืชเฉพาะพ้ืนที่ โดยน้าข้อมูลชุดดินและข้อมูล เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย 

และก้าหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืช 2.วิเคราะห์คุณภาพของดิน 3.วิเคราะห์ตลาดสินค้า ซึ่งบัณฑิตสามารถ

ศึกษาเรื่องดังกล่าวได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ 

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว 

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา 

 


